



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ ฉบับประจำวันที 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

อธิการ มศว หนุนชมรมพุทธสวดสรภัญญะให้เป็นประเพณี

อธิการมศว หนุนชมรมพุทธจัดกิจกรรมสวดสรภัญญะให้เป็น ประเพณี เสนอแนวคิดแข่งขันสวด อ่านคัมภีร์ศาสนาอื่น

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า จากการที่นิสิตชมรมพุทธศาสนา มศว ไปประกวดแข่งขันสวดทำนองสรภัญญะในบทสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมและมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ร่วมกับยุวธิกสมาคมจัดขึ้นนั้น ฝ่ายยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และกองกิจการนิสิตจะสนับสนุน กิจกรรมของนิสิตต่อไป เนื่องจากนิสิตมีความตั้งใจอยากจะทำกิจกรรมและจัดแข่งขันการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะขึ้นในมหาวิทยาลัย ซึ่งฝ่ายยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยได้แนะนำว่าการทำงานควรขยายงานไปสู่มหาวิทยาลัยอื่นๆ ทำให้เป็นเครือข่าย โดยชมรมพุทธศาสตร์ของแต่ละมหาวิทยาลัยที่มีความเข้มแข็งอาจจะมาคุยกันและมาร่วมจัดกิจกรรมนี้ให้ต่อเนื่องและสืบสานสู่รุ่นน้องๆ อาจจะวางเป้าหมายจัดทำเป็นประจำขึ้นทุกปีจนกลายเป็นประเพณีสวดมนต์ที่เข้มแข็งต่อไปในอนาคต การขยายกิจกรรมดีๆ ในลักษณะนี้จะอย่างไรให้เกิดความต่อเนื่องสถาบันการศึกษาควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมอย่างเต็มที่

“นอกจากการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะแล้ว ผมอยากเห็นการสวดหรือแข่งขันการอ่านคัมภีร์อัลกุระอ่าน ของศาสนาอิสลาม หรือศาสนาอื่นๆ ซึ่งนิสิตในชมรมศาสนาอิสลามหรือคริสต์สามารถนำเสนอกิจกรรมในลักษณะนี้มาได้ หรืออาจจะเริ่มกิจกรรมโดยรวมกลุ่มกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ หาเครือข่ายที่เข้มแข็ง ร่วมกันสร้างกิจกรรมขึ้นมา โดยเฉพาะการสวดมนต์ อ่านพระคัมภีร์ จะทำให้นิสิตได้ศึกษาธรรมะ ข้อปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้นิสิตที่เป็นสมาชิกในชมรมนั้นๆ ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจในหลักศาสนาตัวเองมากขึ้น ถือเป็นสิ่งที่ดีและทำให้ชีวิตมีคุณค่ามากขึ้น”

ศ.ดร.วิรุณ กล่าวว่า ส่วนกิจกรรมอื่นๆ ที่อยากนำเสนอเพื่อให้นิสิตในมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ร่วมกันสร้างเครือข่ายหรือแข่งขันกันนั้น อยากเสนอกิจกรรมแข่งขันอ่านบทกวี แต่งบทกวี ซึ่งสมัยก่อนเรามีการแข่งขันนักกลอน แต่งบทกวี บทกลอนกันถือเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนไทยหันมาสนใจและรักษาภาษาไทยได้อีกทางหนึ่ง ส่วนกิจกรรมอย่างกีฬาบางประเภทเช่นรับบีและบาสเก็ตบอลก็มีการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมโดยการแข่งขัน หากแต่อยากเห็นการรวมกลุ่มให้ทำอย่างต่อเนื่อง จริงจัง และเข้มแข็ง เพื่อให้เป็นประเพณีซึ่งกิจกรรมจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือและเกิดผองเพื่อนต่างสถาบันขึ้น อันจะเกิดประโยชน์ต่อตัวนิสิตเอง